
เรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ  และแนวทางแกไข
ปรับปรุงหรอืยกเลิกอากรแสตมป 

                                                                                                                                                                                                 
คุณอมรศักดิ์  พงศพศุตม   

1. หลายเรื่องที่กอ compliance cost  และระเบียบตาง ๆ มาก จุดหนึ่งที่คณะวิจยัมองวามีความ
ยุงยากที่สุด คอื vat โดย philosophy vat โดยสโลแกนกอน คือ จดัเก็บไมซับซอน ชัดเจนแนนอน และ
เปนธรรม  ซ่ึงแตละตวัเปนคนละดาน โดย Totally ของมัน Domestic consumption tax มาโดยหลัก
หลายทาง อัตราศูนย กลับไปแกปญหาเรือ่งภาษีการคาสมัยนั้นที่ไปเกบ็แลวซํ้าซอน สวนการคนืภาษี
ซ้ือก็ไมผิดกฎAnti-subsidy ของ WTO ซ่ึง trend ของโลกเปนอยางนัน้  เปนภาษีทีด่ีเก็บจาก value 
added tax นี่คือ concepts หลักๆ 

2. กรมสรรพากรใชตัวปองปรามเปนตัวนาํ คือ กลัวการหลีกเลี่ยงภาษ ี  ตัว Frame ที่วางใน  
ใบกํากับภาษี  ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ตวัระบบรายงานตาง ๆ แนวออกมาก็เพื่อการตรวจปฏิบัติการงาย
ของกรมสรรพากร แตวาพอมองไปอีกขางก็ไปกอ Burden ตอผูถูกปฏิบัติก็คือภาคเอกชน Compliance 
Cost สูง     

3.   การตีความ ระบบ documents  กฎหมายยุงยาก  
4. ตัวขัดประเพณีการคา วิธีคิดวิธีนี้กเ็ปนสิ่งสําคัญ เพราะถาวิธีคิดไมเปลี่ยน กฎหมายตาง ๆ 

ระเบียบตาง ๆ ทานก็จะออกมาเยอะแยะไปหมดตั้งแตตวั documents  คือตัวใบกํากบัภาษี   ซ่ึงวธีิคิด
ของ vat มีระบบบัญชีในการเก็บ เราใช credit method โดย  documentation                                                                            

 5.ใบกํากับภาษี มี 2 ทางเลือก คือ ตัวหนึ่งทานพิมพเอง และก็ขายเหมอืนตั๋วหนัง อีกทางหนึ่ง
ก็คืออยางที่ทําแลวก็ไปกําหนดตามมาตรา 86/4(8) กําหนดรายการบงัคับเพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ วามีรายการ
อะไรบางซึ่งมาดวยวิธีคิดคือการหลีกเลี่ยงภาษ ี  กอ Burden ตัวใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ทานไมรับ
ประเพณกีารคาดวยเหตใุด ทานก็ไปวางความตางจริง ๆ ความตางคอื ขาย 100 รับ 30 คือเก็บไปตาม
ความจริง นั่นคือ ลดหนี้ 20 ก็เก็บ 80 ไมเหน็มีปญหาอะไร  

6. การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตัว Forex คือตัวหนึ่งที่ไปกําหนด wording ของยอดเฉลี่ย 
Bank กับยอดเฉลี่ยของ Bank ชาติ  ซ่ึงจริง ๆ แลว Forex คือไมตรงกับหลักการบัญชี คือตัวตางมันไมมี
สาระสําคัญ จริง ๆ แลว หลักคือการรับหลักการบัญชีทั้งหมด  ถามาตรา 9 เขียนไวแบบนั้นก็จบ  

7. Promotion การสงเสริมการขายก็ไปวางหลักกฎหมายไวตางๆ หลายเรื่อง ทั้งตัวมาตรา 
65(4) การซื้อ 10 แถม 1 ก็ตคีวาม withholding tax ประกวด แขงขัน ชิงโชค หัก 5 สงเสริมการขายหัก 
3 ตางกันเพราะอะไรไมทราบ หาสาเหตุไมได ในเรื่องของ vat ก็คือการแถมพรอมขาย แนวคิดกค็ือ 
การแถมพรอมขายกลัววาจะขายไมจิ้มฟนแถมรถเบ็นซ ซ่ึงจริงๆแลวถามองในตวักฎหมายหลักของ



เรา ถาเปนนิติกรรมอําพรางมันไมเกดินิตกิรรมอยูแลว ซ่ึงกฎหมายหลักของเรามันใชได กิจการขนาด
ใหญตองการความถูกตอง หากเราไมเปลี่ยนวิธีคิดปญหาก็จะตามมาแลวมันกเ็กิดความยุงยาก การขัด
ประเพณกีารคา คือบางทีมันสะทอนวิธีคิดของ Corporate Tax เหมือนกัน  คือทานรับประเพณกีารคา
กอนสวนไหนไมสบายใจเรื่องความแตกตางเราบัญญัติได คือไมไดบอกวาไมใหทานบัญญัติความ
แตกตางหลักบัญชีไมตรงกับภาษี ก็โดยหลักถามันตรงกันมันงายทั้งคู แตวาถาตวัไหนไมสบายใจกไ็ป
กําหนด อยาไปมองการไมสุจริตกอน เพราะเรื่อง computerization  ประเด็นวันนีป้ญหาที่ใหญกวา
ตัวเลขการจัดเก็บ ก็คือ เร่ือง computerization ที่จะเขามา ถาเราไมเปนสากลมีระเบยีบที่เขาใจยากมัน
จะเปนปญหาที่ใหญกวาเม็ดเงินในรายละเอียดหยุมหยิม ๆ ทั้งหลาย ประเด็นตวัเลขไมมีผลกระทบตอ
กรมฯ เทาไหร  
 6. ภาษกีารคาในความคดิผม นํามาใชไมได   หมดสมัยแลว สวน vat ที่กําลังจะ Comment    
ในเรื่องระเบยีบที่ทานออกมาใชนั้นมนัเยอะเกนิไป และระเบียบจะหยุมหยิมและไมไดมีผลตอการ
จัดเก็บมากเพราะวาวิธีคิดทีม่องบางทีเราไปมองรายเล็ก ๆ แลวไปออกระเบียบเปนคาํส่ัง ป. มา focus 
ที่รายเล็ก ๆ ซ่ึงรายเล็ก ๆ ตัวเลขไมมาก แตพอไปออกระเบียบแลวรายใหญ ๆ คนดี ๆ ก็ยุงไปหมดดวย 
นั้นคือ point 
  
คุณพิชเยนทร  กองทอง   

ขอออกความเห็นสวนตัว อยากจะถามคณะผูวจิัยวาในตอนทายคณะผูวิจัยบอกวาภาษีมูลคาเพิ่ม
มันยุงยากมาก นาจะกลับมาใช Sale Tax แลวก็เปนอัตราเดียว และอยากใหคณะผูวจิัยมกีารวิจยัทั้ง 2 ทาง 
เพื่อใหรัฐบาลเห็นวามนัยุงยากจริง ๆ ทั้งผูปฎิบัติและผูเสียภาษี และเหน็ดวยกับความเห็นของคณะผูวิจัย 
วานาจะกลับมาใช Sale Tax  เพราะภาษีทางออมเราจะใชงายขึ้นและก็นาจะเปนอตัราเดยีว 
 
คุณเพรามาศ หันตรา  
 เร่ืองของกรรมวิธี ที่ทางคณะทํางานใหแกไขปรับปรุงระยะเวลาการแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น
วา  ควรแจงกอนหรือหลังใหระยะเวลาจําไดงายขึ้นนั้น   มีเหตุผลนิดหนึ่ง ถาในเรื่องของการแจงยาย 
การโอน เพราะอะไร เพราะวาถาแจงหลังจะมีผลถึงการประเมินภาษี  ที่นี้ในเรื่องของการประเมินภาษี
มันจะเปนสถานประกอบการที่อยูเกา ก็อาจจะมีผลในเรื่องอะไรตอไป   ในเรื่องของการแจงเลกิ 
ในทางกฎหมายเขาบอกวาแจงหลัง เพราะจะมีผลในเรื่องของสินคา ทรัพยสินที่คงเหลืออยูถือเปนการ
ขาย ถาใหแจงกอนก็จะมีประเด็นนี้เหมือนกัน ก็ฝากไวดวย 
 
 
 



คุณอวยพร  ตันละมัย   
 ปญหามีอยู 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ กฎหมายอาจจะเขียนไมชัดเจนทําใหเกิดปญหา ประเด็นที่ 2  
คือ การตีความของกรมสรรพากรเองทําใหเกิดปญหา เชน 

1. นําลูกหนี้ไปขายแบงค เพราะฉะนัน้มนัตองมี vat มันก็เลยกลายเปนวา การขายลูกหนี้
ใหกับธนาคารตองมี vat ดวย ลูกหนี้มนักอใหเกิดมูลคาเพิ่มไมไดควรจะดภูาษีธุรกจิเฉพาะ ไมควร   
จะเก็บ vat บริการทัวรมันเกดิขึ้นในตางประเทศ มันก็ไมควรเสียภาษีมลูคาเพิ่ม 

2.  เร่ือง ภ.พ. 36 คือการนําสง vat กรณีทีจ่ายคาบริการที่ทํานอกราชอาณาจักร แลวนําบริการ
มาใชในราชอาณาจักร บริการที่ทํานอกราชอาณาจักร   และเอาบริการมาใชในราชอาณาจักรหรือเปลา
นี้เปนปญหาเยอะ เชน เรารับจางพากยเสยีงภาษาไทยลงในเทปแลวสงเทปไปเมืองนอก ซ่ึง
กรมสรรพากรบอกวา ไมไดเอาบริการมาใชในราชอาณาจักร เราทําบรรยายเทปเปนภาษาไทย เรา
สงกลับมาทางดาวเทยีม ถือวาไมไดเอาบริการมาใชในประเทศไทย อันนี้ก็จะเปนปญหา  

3. ในการฝกอบรมในตางประเทศ แลวกเ็ปนการฝกอบรมจบในตางประเทศ ถือวาบริการ     
ไดนํามาใชในประเทศไทยหรือเปลา   ผูเสียภาษีบางคนกห็วังดี   นําสง vat ดวยความหวังดี อยากจะ
เสียภาษใีหถูกตอง แตปญหามันตามมา เพราะวา พอสง vat เสร็จก็มาขอคืนภาษีซ้ือปรากฏวาภาษีซ้ือ
มันขอคืนไมได เพราะ vat มันเสียไมถูก 

 4. ภาษีซ้ือตองหาม   คือวาภาษีซ้ือจากการกอสรางอาคาร ภายใน 3 ป ซ่ึงขอคืนไมได   ทีนี้  
จะมีการกอสรางอาคารบางอยางซึ่งโดยผลของสัญญา กฎหมาย สัมปทาน หรืออะไรก็แลวแต จะตอง
โอนส่ิงกอสรางใหแกคูสัญญา เชน สัมปทานของรัฐ เชน การกอสรางทางดวน 4 หมื่นลาน คากอสราง 
พอสรางเสร็จตองโอนใหหนวยงานราชการ ทีนี้กลายเปนวา vat เราขอคืนไมได เปนการเพิ่มตนทุน
ของผูเสียภาษใีหมากขึน้ ตรงนี้นาจะพิจารณาวาที่จริงการโอนเปนเพียงวิธีการตามสัญญาเทานั้นเอง 
แตcost มันเปนของผูเสียภาษี ก็ควรจะคืนใหเขา ก็ควรจะแกไข 

 สวนเรื่องอากรแสตมป เห็นดวยวาควรจะยกเลิก   การใหเชาอาคารเสียภาษีหลายอยาง  ตั้งแต
เร่ืองการหักภาษี ณ ที่จาย เสียภาษีเงนิได ภาษีโรงเรือน  เวลาจดทะเบียนกเ็สียอีก กับการทําธุรกรรม
อยางเดยีว ไมรูวาอากรแสตมปเปนภาษทีางตรงหรือทางออม หรือภาษีประเภทไหน ฉะนั้น คือถา
ยกเลิกไดกน็าจะดี  
 
คุณสุเทพ  พงษพิทักษ    
 ผมเปนคนหนึง่ในการวิจัยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกจิเฉพาะปญหาการวิจัยใหมอง 

1. ในเชิงของการบังคับใชมนัเปนอุปสรรค หรือเปนอะไร หมายความวาในรายละเอียดที่ใช
มา 15 ป แลว ปนีเ้ปนปที ่ 16 หรือ 17 แลว วาในประเด็นของ vat มีขอเสียตรงไหน เราไมไดแตะ



โครงสรางอะไรเลย ซ่ึงคณะทํางานที่ปรึกษาก็เขาใจ แตอยากจะกราบเรียนวาใหมองกันที่บังคับใช
เทานั้น แลวเร่ืองของ vat นี้ตอนนํามาใช  หลักการคือ simplified งายที่สุด แตพอใชจรงิ ๆ แลว ไมงาย 

2. เมื่อไดใชมาถึงจุดหนึ่งมนัมีความชัดเจน ก็ดึงในสวนที่ไมชัดเจนในสวนของกฎหมายลกู   
ก็ดึงขึ้นมา เอาขึ้นมาเปนกฎหมายแมบท นัน่เปนแนวคดิของโครงการของการวิจยั 

สวนเรื่องอากรแสตมป ตามมาตรา 118 ตราสารที่ไมไดปดแสตมป หรือปดอากรไมครบ   
เปนหลักฐานในคดีแพงไมได ความสําคัญของอากรแสตมป อยูตรงนี้ คือ  

1. เมื่อกอนไมมี สคบ. รัฐกลัวเอกชนกบัเอกชนเอาเปรียบกัน จึงนาํเอาอากรแสตมปเปน
เครื่องมือ คือ   ถาปดไมครบก็จะไมอนุญาตใหฟองเดี๋ยวจะเอาเปรยีบกนั 

2. การที่ใหปดแสตมปนี ้ ก็คือใหรัฐเขาไปดูได สรรพากรนี้เปนตวัแทนที่จะเขาไปดูความ   
เปนธรรมหรือความไมเปนธรรม แตในปจจุบันมี สคบ. มีองคกรอ่ืนเขามาดูมากขึ้น 

 เพราะฉะนั้น ยังจําเปนอยูไหมสําหรับมาตรา 118 หลักกฎหมายที่ดวีาภาษีอากรที่ดีตอง
อํานวยรายได แลวอากรแสตมปอํานวยรายไดมากเพียงพอที่จะคงการจดัเก็บไวบางหรือไม  
 
คุณเมธินี  หอมไกล   
 กฎหมายไดกําหนดหนาที่ใหผูเสียภาษกีระทํา แตวาขาดสภาพบังคับทางกฎหมาย คอืบังคับ
ไมได  ซ่ึงนาจะเปนปญหาในทางปฏิบัต ิ จึงใครขอใหผูศึกษาไดศกึษาทั้งในเรื่องของภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อใหขอกําหนดของกฎหมาย เปนขอบังคับไดอยางแทจริง  
 


